

# Mabilis na pagsubaybay sa mga bagong paaralan para sa mga mag-aaral ng Alberta

Setyembre 18, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay nangangako ng \$8.6 bilyon para kumpletuhin at buksan ang 200,000 bagong espasyo ng mga mag-aaral sa buong lalawigan sa susunod na pitong taon.

Ang populasyon ng Alberta ay lumalaki nang husto habang mas maraming tao mula sa buong Canada at sa buong mundo ang pinipili na gawing kanilang tahanan ang lalawigan. Ang mabilis na pag-unlad na ito ay nagdudulot ng pagkapagod sa sistema ng edukasyon sa Kindergarten hanggang Grade 12, kung saan tumataas ang enrollment ng mga mag-aaral sa mga makasaysayang rate.

Upang makasabay sa mabilis na tumataas na pag-enroll ng mga mag-aaral, ang gobyerno ng Alberta ay nagbibigay ng \$8.6 bilyon sa pamamagitan ng bagong School Construction Accelerator Program. Ang programang ito ay lilikha ng higit sa 200,000 bago at modernized na mga espasyo para sa mga mag-aaral na matuto, lumago at maabot ang kanilang buong potensyal. Simula sa Badyet 2025, sisimulan ng gobyerno ng Alberta ang hanggang 30 bagong paaralan at kasing dami ng walong modernisasyon at kapalit na mga paaralan bawat taon para sa susunod na tatlong taon.

“Ang bawat mag-aaral ay karapat-dapat sa isang de-kalidad na edukasyon sa isang paaralan na maaaring matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral at magtakda sa kanila sa landas tungo sa tagumpay sa hinaharap. Habang pinipili ng daan-daang libong tao na gawing kanilang tahanan ang Alberta, tumutugon kami sa pamamagitan ng pagpopondo at

pagtatayo ng mga paaralang kailangan ng ating mabilis na lumalagong mga komunidad. Habang nagtatayo kami, hinihiling namin sa mga lupon ng paaralan at munisipyo na makipagtulungan sa amin upang mas mabilis na maipalagak ang mga apala.”

*Danielle Smith, Premier*

Ang Calgary Metropolitan Area at Edmonton Metropolitan Region, kasama ang iba pang mga komunidad sa buong lalawigan, ay nakakaramdam ng mga panggigipit ng malakas na paglaki ng mag-aaral at pagtanda ng imprastruktura ng paaralan. Ang School Construction Accelerator Program ay magresulta sa 50,000 bagong o pinabagong mga espasyo ng mag-aaral sa susunod na tatlong taon - at higit sa 150,000 bagong at pinabagong mga espasyo sa susunod na apat na taon. Sa kabuuan, ang School Construction Accelerator Program ay mangangahulugan ng pag-apruba para sa hanggang 30 bagong proyekto ng paaralan at kasing dami ng walong bagong modernisasyon at pagpapalit na proyekto bawat taon sa susunod na tatlong taon. Bilang karagdagan sa mga proyekto ng paaralan, 20,000 bagong espasyo ng mag-aaral ang ihahatid sa pamamagitan ng mga modular na silid-aralan sa susunod na apat na taon.

“Kami ay namumuhunan sa kinabukasan ng ating lalawigan. Sa pamamagitan ng aming pangako na magsimula ng 30 bagong paaralan bawat taon sa susunod na tatlong taon, naghahatid kami ng mga bagong espasyo ng mag-aaral sa buong probinsya at sa aming pinakamabilis na lumalagong mga komunidad para sa mga mag-aaral na matuto, lumago at maabot ang kanilang buong potensyal.”

*Demetrios Nicolaidis, Ministro ng Edukasyon*

“Inaasahan kong makipagtulungan sa aking ministeryo at mga kasosyo sa industriya upang maitayo ang mga paaralang kailangan ng mga Albertan at tiyakin na ang bawat proyekto ay natatangi gaya ng mga mag-aaral gumagamit ng mga ito. Ang mga pagtatayo ng paaralan, modernisasyon at pagsasaayos ay sumusuporta sa libu-libong trabaho sa buong lalawigan. Habang patuloy na lumalaki ang mga komunidad ng Alberta, ang anunsyo na ito ay magbibigay-daan sa amin na matugunan ang mga pangangailangan para sa mga espasyo nang mas mabilis at mas mahusay, habang lumilikha ng mga trabaho at nagpapalakas ng ating lokal at panlalawigang ekonomiya.

*Pete Guthrie, Ministro ng Imprastruktura*

Ang programa ng School Construction Accelerator ay nagsasagawa din ng agarang aksyon upang mapabilis ang pagtatayo ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagpapagana sa mga

proyekto ng paaralan na maaprubahan sa taon para sa kanilang susunod na yugto sa proseso ng konstruksyon nang hindi na kailangang maghintay para sa susunod na siklo ng badyet. Nangangahulugan ito na ang lahat ng naunang naaprubahang proyekto ng paaralan na kasalukuyang nasa yugto ng pagpapalano at disenyo ay maaaring sumulong sa susunod na yugto sa sandaling handa na silang gawin ito. Sa pamamagitan ng pagbabagong ito, 10 na dati nang inihayag na priority school projects ang inaprubahan na ngayon para sa susunod na yugto ng paghahatid ng proyekto, kabilang ang anim na lumipat sa ganap na konstruksyon.

Ang paglaki ng populasyon ay hindi lamang nagpapataas ng presyon sa pampubliko at hiwalay na sistema ng paaralan ngunit nagpapataas ng pangangailangan para sa charter programming na pinondohan ng publiko at mga pangangailangan sa espasyo. Ang mga pampublikong charter school ay may mahalagang papel sa sistema ng edukasyon ng Alberta sa pamamagitan ng pag-aalok ng natatanging programming sa mga mag-aaral na nakatuon sa isang istilo ng pag-aaral, istilo ng pagtuturo, diskarte o pedagogy na hindi pa iniaalok ng mga board ng paaralan kung saan matatagpuan ang charter. Bilang bahagi ng pinabilis na programang ito, magdaragdag ang gobyerno ng Alberta ng 12,500 bagong charter school student space sa susunod na apat na taon sa pamamagitan ng isang pilot program ng Charter School Accelerator.

Nag-aalok ang mga independiyenteng paaralan ng mga espesyal na suporta sa pag-aaral pati na rin ang relihiyosong at kultural na programa upang suportahan ang mga magulang at pagpili ng edukasyon. Patuloy na susuriin ng gobyerno ng Alberta ang mga pagkakataon para sa isang school capital pilot program para sa mga hindi kumikita na independiyenteng paaralan upang mapalawak ang mga pagpipilian sa pag-aaral para sa mga pamilya ng Alberta.

## **Mabilis na mga katotohanan**

- Ang School Construction Accelerator Program ay maghahatid ng higit sa 200,000 bagong at pinabagong mga puwang ng mag-aaral.
  - Ang mga dating naaprubahang proyekto ng paaralan at modular na silid-aralan ay lilikha ng humigit-kumulang 50,000 bagong at pinabagong mga espasyo ng mag-aaral sa susunod na tatlong taon.
  - Ang programa ay magtatag ng humigit-kumulang 150,000 karagdagang bagong at pinabagong espasyo ng mag-aaral. Kabilang dito ang:
    - higit sa 100,000 mga bagong espasyo ng mag-aaral
    - higit sa 16,600 modernisadong espasyo ng mag-aaral

- higit sa 20,000 mga espasyo ng mag-aaral sa bago o inilipat na mga modular na silid-aralan
- humigit-kumulang 12,500 bagong mga espasyo ng mag-aaral sa pampublikong charter school

## Multimedia

- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)

## Mga katanungan sa media

### Savannah Johannsen

780-427-2251  
Press Secretary, Tanggapan ng Premier

### Kevin Lee

587-785-4366  
Kaliham ng Press, Edukasyon